

# บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อัครภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2015

บทอ่านยรม 23:1-6 ; อฟ 2:13-18 ; มก 6:30-34

จุดเน้น ในท่ามกลางชีวิตที่ยุ่งเหยิง ขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับเรา

แผนการ เราทุกคนคุ้นเคยกับแผนการต่าง ๆ เช่น แผนครอบครัว แผนของโรงเรียน แผนที่ทำงาน แผนการเดินทาง แผนเล่นเกม และแผนอื่น ๆ ทุกชนิด เราดำเนินชีวิตใช้เวลาแต่ละวันก็มีแผนในใจ แม้แต่เวลาสนุก ๆ ก็มีแผนหลายครั้งก็เกินแผนที่ได้วางไว้

พระวรสารวันนี้ เราได้ยินเกี่ยวกับบรรดาอัครสาวกได้ไปเทศน์สอน และ **ได้กลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้า และทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน** พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า **"ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงบระยะหนึ่งเถิด"** เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงบพร้อมกับบรรดาอัครสาวก พวกเขาต้องการพักผ่อน ดังนั้นพระเยซูเจ้าได้ทรงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปลีกตัวออกไปพักผ่อนพักผ่อน ฟังนกร้องทุกคนด้วยใจใหม่ครับ

ต้องเป็นฉากน่ารัก พวกเขาทุกคนลงไปเรือหาปลา พายออกไป ข้ามทะเลสาบ เรือก็มุ่งแหวกน้ำ มีแต่เพียงเสียงพายจุ่มน้ำ ในที่สุดก็พบที่สงบ นั่งพักรับประทานอาหาร พูดคุยกัน เล่าเรื่องต่าง ๆ และฟังว่าพระเยซูเจ้าได้ตรัสอะไร

แต่เมื่อขณะที่พวกเขาเข้าไปถึงฝั่งตรงข้าม พวกเขาได้เห็นและได้ยินเสียงของประชาชนมากมาย ฟังนกร้องภาพได้ว่าบรรดาศิษย์จะรู้สึกอย่างไร ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าพวกเขาเหนื่อยใจ แผนของพวกเขาถูกรบกวน ชีวิตเราก็แบบนี้ใช่ไหม แผนที่เราวางไว้แล้วดีที่สุดในใจ และช่วงเวลาดี ๆ ปล่อย ๆ ถูกขโมยไป

เราจะทำอย่างไรเมื่อแผนการของเราถูกขัดขวางหรือถูกรบกวน เราจะทำอย่างไรเมื่อคนอื่นเข้ามาแทรกในทางสู่เป้าหมายของเรา เราจะอารมณ์เสีย และทำสิ่งแย่ ๆ ใส่ผู้คนรอบตัวเรา

เมื่อฟังนกร้องและคิดถึงเรื่องแบบนี้ พระเยซูเจ้าทรงได้อดทนการพ่ายแพ้หลายครั้งในชีวิตบนโลกนี้ ทรงเปลี่ยนช่วงเวลาเหล่านี้เป็นพระพรสำหรับทุกคน ตัวอย่างเช่น บนไม้กางเขนขณะที่กำลังอยู่ในตรีทูต พระองค์ทรงขอพระบิดาโปรดให้อภัยบาปผู้ที่ได้ตรึงพระองค์บนกางเขนนั้น ที่นี่เรื่องราวพระวรสารวันนี้ พระองค์ทรงลงเรือถึงแม้พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยและต้องการพักผ่อน แต่เมื่อทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสารและทรงมอบบทเรียนที่งดงามและคำสอนเกี่ยวกับชีวิตแก่พวกเขา นักบุญมาระโกรายงานว่า **"เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง"** พระองค์มิได้ทรงส่งพวกเขากลับบ้าน แต่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ด้วยความรัก

เราต้องจำไว้ว่า กำหนดการของพระเจ้า และกำหนดการของเราอาจไม่เหมือนกัน แต่ที่สุดพระเจ้าจะทรงมีแผนการของพระองค์เพื่อเรา เมื่อมาในชีวิตจริง เราอาจต้องปรับแผนของเราเองบ้าง ในที่สุด ที่ใดที่ถูกบังคับกว่าเราต้องมีชีวิตที่ง่าย และมีชีวิตอิสระจากปัญหา มากกว่าพระเยซูเจ้าหรือ ที่ไหนบังคับกว่าแผนของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือ

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความประทับใจ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้โอกาสต่าง ๆ ที่มีได้ถูกวางแผนไว้สำหรับเรา เพื่อแสดงสิ่งที่เราถูกสร้างมาและตอบสนองพระองค์ด้วยความเพียรทน สุขภาพ และด้วยความรัก

เราทุกคนมีแผนการหลายอย่าง ในเวลาเดียวกัน เราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์เช่นกัน ดีที่สุดยอมไปทำตามแผนการของพระองค์

พระสังฆราช วีระ อัครภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,  
(กรกฎาคม-กันยายน 2015), หน้า 287-289.